

KẾT NỐI SỐ

GHP Far East

Sao Khuê tỏa sáng từ những điều bình dị



GHP Far East với tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực lập trình đã được trao giải thưởng Sao Khuê 2006 cho doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tiêu biểu. Cũng mới đây, GHP Far East trở thành thành viên thứ 160 của Hội Tin học TP.HCM.

Chúng tôi thật sự bất ngờ khi tiếp xúc với Frank Schellenberg, Giám đốc của GHP Far East. Ông là một người Đức đã đến và lập nghiệp tại Việt Nam 5 năm nay. Từ chủ một doanh nghiệp CNTT nhỏ mang tên Digitexx, đến việc trở thành người lãnh đạo cao nhất của một thành viên Tập đoàn GHP Holding GmbH đã có tiếng ở châu Âu, Frank có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Nhưng, những câu chuyện của ông Tây này luôn gắn liền với tình yêu Việt Nam cũng như tiềm năng về CNTT tại Việt Nam...

"Tại sao tôi chọn Việt Nam ư? Tôi đã đến Việt Nam để lập công ty bởi tôi thích Việt Nam. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp với tiềm năng về CNTT bộc lộ khá rõ ràng. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư an toàn và ổn định cũng chính là yếu tố giúp tôi cũng như các nhà đầu tư quyết định đầu tư vào VN... Tôi thấy tự hào khi tạo lập danh tiếng với các nước khác bằng "Phần mềm made in Vietnam" và những dịch vụ từ Việt Nam", Frank cười rất hiền khi trả lời chúng tôi.

Frank cũng lý giải đơn giản, làm việc với một tình yêu Việt Nam, với tài sản là con người Việt, trí tuệ Việt cùng những hỗ trợ quản trị, công nghệ Đức, GHP Far East luôn thích chiến thắng với nhiều nét khác biệt.

Chuyên viết phần mềm và xử lý, số hóa dữ liệu từ xa cho khách hàng với cách làm việc 24/24 qua Internet nhưng gần 300 con người ở đây luôn thể hiện rất rõ khẩu hiệu mang đầy kinh nghiệm và ý nghĩa: "GHP... là đối thoại". Đối thoại cùng khách hàng và đối thoại cùng nhau để giải quyết vấn đề.

Thường xuyên quan tâm bố trí cho người khuyết tật vào làm việc hay luôn mở cửa chào đón những sinh viên CNTT đến thực tập, nghiên cứu. Đây có lẽ cũng là điều ít thấy với một công ty về CNTT, lại là một công ty nước ngoài như GHP Far East. Như chị Thái Thị Phương Lan, một người khuyết tật làm nhập liệu của GHP Far East kể: "Sự giúp đỡ của các quản lý và các bạn trong phòng, sự thân thiện của một môi trường làm việc nước ngoài mà tôi không ngờ tới khiến tôi nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy yêu thích và phù hợp với khả năng của mình".

MINH CHÂM